



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้

<http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เด็กไทยคว้า 3 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่า ได้รับรายงานด่วนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกและส่งผู้แทนนักเรียนไทยจำนวน 12 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษา หรือ Southeast Mathematics Olympiad 2011 (SMO) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลปรากฏว่านักเรียนไทย 8 คนสามารถคว้ารางวัลประเภทบุคคลได้ 3 เหรียญเงิน ได้แก่ นายกฤตกร กานตีกุล จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม นายปวิณ ปิติมานะอารี จากโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน และนายธนัท โกมลสิริภักดี จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และ 5 เหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กชายกรวัฒน์ พฤกษานุกัณฑ์ จากโรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา นายพีระสิทธิ์ แซ่ลิ้ม จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา นายณัฐนันท์ วัชรเกษมสินธุ์ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นายธีรวัฒน์ ลิมลังการณ จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และนายวรมนต ยมจินดา จากโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โดยการแข่งขันครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียน 9 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย นักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง มาเก๊า มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สพฐ. ยังมีเวทีระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้แสดงความสามารถทาง

วิชาการอีก 3 เวทีด้วยกันคือ การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2001 (IMSO) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 16 กันยายน 2554 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา Wizard at Mathematics International Competition 2011 (WIZMIC) Mathematics ระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2554 ณ สาธารณรัฐอินเดีย และการแข่งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิกเอเชียระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Asia Inter – Cities Teenager’s Mathematics Olympiad 2001 (AITMO) ระหว่างวันที่ 12 -19 พฤศจิกายน 2554 ณ เมืองกาฐมาณฑุสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล